

### การทดสอบสมมติฐาน

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรคอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรคอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการคัดกรองโรคอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการคัดกรองโรคอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

### อภิปรายผล

จากสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคของนักศึกษา โดยตอบมากกว่า 1 ข้อ พบว่า อันดับแรก คือ รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 88.58 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 77.59 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจ ของ คณะนิเทศศาสตร์ ภาคการสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ใน <http://insighth1n12009.blog.mthai.com/2009/09/16/public-2>) ที่พบว่า นักศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 40 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 32 สอดคล้องกับการวิจัยของ กมลวรรณ บุญสาย. (2550, หน้า บทคัดย่อ) พบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้ง 24 กิจกรรม ของโครงการ To Be Number One อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการสำรวจ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ใน [http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s\\_id=790&d\\_id=790](http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=790&d_id=790)) พบว่า สื่อที่นักศึกษาทราบข่าวการแพร่ระบาด

ของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 มากที่สุดคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 79 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 40 อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 34 วิทยุ ร้อยละ 30

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคจาก สื่อวิทยุ ร้อยละ 28.33 ซึ่งเป็นสื่อที่มหาวิทยาลัยผลิตเองจึงสามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคได้สะดวก และรวดเร็วอีกทาง ส่วนรูปแบบการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่นักศึกษาต้องการให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการ ส่วนใหญ่ คือ ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 35.10 รองลงมา คือ จัดนิทรรศการ ร้อยละ 34.46 และ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 32.56 ซึ่งแนวทางที่มหาวิทยาลัยสามารถนำมาวางแผนการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

2. ผลวิจัยจากสมมุติฐานที่พบว่า นักศึกษามีระดับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.62$ ) โดย มีความรู้มากที่สุด ( $\bar{X} = 4.07$ ) คือ ผู้เป็นโรคควรหยุดเรียน 7 วัน และ เชื้อโรคนี้อันตราย ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและรายการก่อนตัดสินใจ (ใน [http://dusitpoll.dusit.ac.th/pollldata/2552/2552\\_067.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/pollldata/2552/2552_067.html)) พบว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 จนถึงขณะนี้ น่ากลัว ร้อยละ 82.29 เพราะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ ทำให้เป็นปอดบวม เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วจะไม่แสดงอาการออกมาทันที และ กระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

3. ผลวิจัยจากสมมุติฐานที่พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.61$ ) โดย มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจในการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิต ( $\bar{X} = 3.87$ ) การที่มหาวิทยาลัยสามารถผลิตเจลล้างมือใช้ภายในได้เอง มาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งในขณะนั้นเจลล้างมือมีราคาแพงและไม่มีจำหน่าย การผลิตเจลล้างมือสามารถลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยได้ และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาล้างมือได้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคจะได้เจลขวดเล็กที่สามารถพกพาได้ จึงทำให้มาตรการการรณรงค์ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจ ของ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ใน <http://insighth1n1.2009.blog.mthai.com/2009/09/16/public-2>) พบว่า นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดเจลล้างมือไว้ทุกหน้าห้องเรียน ร้อยละ 75

4. ผลวิจัยจากสมมุติฐานที่พบว่า นักศึกษามีระดับพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 3.23$ ) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย ของ พิษณุ อภิสมมาตร โยธิน (2549, หน้า บทคัดย่อ) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อ

ป้องกันโรคที่นักศึกษาปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.90$ ) อันดับแรกคือ เมื่อเป็นโรคแล้วจะให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยจนครบระยะแพร่เชื้อ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง ส่งผลให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ใน [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_070.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_070.html)) ที่พบว่า ประชาชนมีความรู้สึกเมื่อเห็นว่าผู้สวมหน้ากากอนามัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ร้อยละ 42.05 และ ประชาชนมีความกล้าในการสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 90.61

5. ผลวิจัยจากสมมุติฐานที่พบว่า นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการคัดกรองโรคอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 4.06$ ) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีความสะดวก มีความรวดเร็ว มีความพึงพอใจ ให้บริการที่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนอง สุขแสวง และ อเนก มุ่งอ้อมกลาง (2552, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทำการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วย ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลนครราชสีมา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีตรวจกรองคววน นำมาเปรียบเทียบระหว่างวิธีตรวจกรองคววนและการตรวจยืนยันหาสารพันธุกรรมโดยการขยายจำนวน (Real-time RT-PCR) พบว่ามีความถูกต้องร้อยละ 97 ส่งผลให้การตรวจมีความน่าเชื่อถือสูงได้อย่างมาก

6. ผลวิจัยจากสมมุติฐานที่พบว่า นักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรคมีความพึงพอใจในการรับบริการ รักษาพยาบาลโรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.94$ ) โดย มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรู้ในการดูแลตัวเองหลังการรับยา ( $\bar{X} = 4.05$ ) รองลงมา คือ ความสะดวกในการใช้บริการรักษาพยาบาล ( $\bar{X} = 4.02$ ) และ ความรวดเร็วในการให้บริการรักษาพยาบาล ( $\bar{X} = 4.00$ ) ทั้งนี้เพราะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดยาต้านไวรัสประจำไว้ที่สถานพยาบาล เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง แพทย์สั่งยาพร้อมอธิบายเกี่ยวกับโรคแนวทางการรักษา ผลข้างเคียงของยา และพยาบาลเป็นผู้ติดตามผลการรักษาทุกวันจนกระทั่งหายเป็นปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา ศศิบุตร (2549, หน้า 34-35) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในขั้นตอนการให้คำแนะนำปรึกษาและการรับยาจากการศึกษา อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจอันดับแรก ในด้าน อธิยาศัยไมตรี คือ แพทย์มีท่าทีเต็มใจในการให้บริการและคำแนะนำ มีระดับมาก ด้านความสะดวกรวดเร็ว คือ หลังการตรวจรักษา เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านตามลำดับ ไม่มีการแซงคิว มีระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ คือ มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเพียงพอในการให้คำแนะนำปรึกษา มีระดับมาก ด้านการอำนวยความสะดวก คือ ท่านมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยพยาบาล มีระดับมาก และด้านคุณภาพบริการ คือ แพทย์ให้คำแนะนำปรึกษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีระดับมาก

## ข้อเสนอแนะ

### ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. จากการศึกษาแม้จะพบว่ามาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์ ความพึงพอใจในการรับบริการคัดกรองโรค และการรับบริการรักษาพยาบาล แต่ในด้านมีพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรค พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรค อันดับสุดท้าย คือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน และรองอันดับสุดท้าย คือ พักผ่อนให้พอเพียง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงควรมีการรณรงค์ให้นักศึกษาไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อน ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจตนเอง พักผ่อนให้พอเพียง และมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการการรณรงค์ต่อไป

2. หน่วยงาน สถาบัน องค์กร สถานศึกษาที่มีมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ใช้หัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ เพราะแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือที่มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาวิจัย และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถประเมินมาตรการการรณรงค์ป้องกันของหน่วยงาน ได้ง่ายและเร็วขึ้น และมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของมหาวิทยาลัยครั้งนี้เอื้ออำนวยต่อการนำไปปรับปรุงใช้ในหน่วยงาน จะช่วยเสริมให้มาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของหน่วยงานพัฒนาดียิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยลดการสูญเสียของหน่วยงานและประเทศได้อย่างดี

### ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. เมื่อมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหม่แล้ว ควรมีการศึกษาคูผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการรณรงค์ในทั้งกลุ่มนักศึกษา อาจารย์และพนักงาน เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค ความพึงพอใจในการรับบริการคัดกรองโรค และการรับบริการรักษาพยาบาล ของทุกกลุ่มจะทำให้เห็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยได้

2. ควรมีการวิจัยต่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่แท้จริงได้ลึกยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยสามารถนำมาวางแผนในการแก้ปัญหาของนักศึกษาได้

3. ควรมีการวิจัยคูผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการรณรงค์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำมาการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการการรณรงค์นั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## บรรณานุกรม

- กมลวรรณ บุญสาย. (2550). การเปิดรับข่าวสาร กับการมีส่วนร่วมในโครงการณรงค์ป้องกัน และ  
แก้ปัญหายาเสพติด **To Be Number One**. (ออนไลน์). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหา  
บัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. แหล่งที่มา :  
ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection.
- กรุณา คฤหเดชะ. (2546). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขา  
เศรษฐศาสตร์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ชนิดา ศศิบุตร. (2549). พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อระบบ  
บริการของศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตร์  
บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- บุญธรรม กิจปริดาบริสุทธิ์. (2540). คู่มือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม **SPSS for Dos  
& Window**. กรุงเทพมหานคร : เจริญดีการพิมพ์.
- บริสุทธิ์ ผึ้งผดุง. (2541). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตกรุงเทพมหานคร.  
(ออนไลน์). วิทยานิพนธ์ มหามบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(สาขาสังคมวิทยา).  
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แหล่งที่มา : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
- ประชากร พัฒนะกุล และ คณะ. (2550). การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจในการรับ  
ทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้สมัครเข้าศึกษา  
ระดับ บัณฑิตศึกษา รหัส 49 และ 50 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม  
พระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ.  
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ประไพพรรณ อินทรสุข. (2548). การรับข่าวสารการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกกับพฤติกรรม  
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). วิทยานิพนธ์  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. แหล่งที่มา :  
ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection.
- พลศักดิ์ ศรีสมบุรณ์. (2545). เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการก่อนและหลังเข้าโครงการ  
30 บาท รักษาทุกโรครังพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี. (ออนไลน์). วิทยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. แหล่งที่มา : ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection

พินู อภิธมาจารย์ โยธิน. (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ภิญโญ วิทวัสชุติกุล. (2008). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม). (ออนไลน์). รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แหล่งที่มา : <http://de.scientificcommons.org/48558202>.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ที่มีต่อสถานการณ์ใช้ขวดใหญ่ 2009. [ออนไลน์]. ได้จาก : <http://insighth1n12009.blog.mthai.com/2009/09/16/public-2>. สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2552). 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. รายงานประจำปี 2551. นครราชสีมา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักชั่น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ประชาชนคิดอย่างไร ? กับ “ใช้ขวดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_030.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_030.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.

\_\_\_\_\_ . “ใช้ขวดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” กับ “คนไทย”. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/049\\_2552.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/049_2552.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.

\_\_\_\_\_ . ใช้ขวด 2009 ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนไทย. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_059.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_059.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.

\_\_\_\_\_ . สื่อสาร “ใช้ขวด 2009” อย่างไร? ให้มีประสิทธิภาพ. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_070.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_070.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ รายการก่อนตัดสินใจ. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของ “โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_051.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_051.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.
- \_\_\_\_\_ . ความคิดเห็นของประชาชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”. สวนดุสิตโพล. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552\\_067.html](http://dusitpoll.dusit.ac.th/polldata/2552/2552_067.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหันตภัย ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. โกลด์อุบลคอตคอม. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s\\_id=790&d\\_id=790](http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=790&d_id=790). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ ไข้หวัด 2009:กรณีศึกษา ตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://www.abacpoll.au.edu/BestResults/results\\_listani.html](http://www.abacpoll.au.edu/BestResults/results_listani.html). สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.
- มารยาท โยทองยศ. ความรู้ด้านวิจัยออนไลน์ : การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://research.bu.ac.th/knowledge/kn27/Questionnaire\\_For\\_Research.pdf](http://research.bu.ac.th/knowledge/kn27/Questionnaire_For_Research.pdf). สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2552.
- รายงานการประชุม. (23 กรกฎาคม 2552). คณะกรรมการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1 และ คณะทำงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ครั้งที่ 3/2552. (อัดสำเนา)
- รายงานการประชุม. (11 สิงหาคม 2552). คณะกรรมการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1 และ คณะทำงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด AH1N1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ครั้งที่ 4/2552. (อัดสำเนา)
- ลดาร์ตน์ ผาตินาวัน. โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A(H1N1). สำนักกระบวนวิชา กรมควบคุมโรค [ออนไลน์]. ได้จาก: [http://www2.thaiechamber.com/cms/documentstorage/com.tms.cms.document.Document\\_f230ab08-c0a81019-7346664f-8c9996d4/003.doc](http://www2.thaiechamber.com/cms/documentstorage/com.tms.cms.document.Document_f230ab08-c0a81019-7346664f-8c9996d4/003.doc). สืบค้น 23 พฤศจิกายน 2552
- ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้านจิตพิสัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์นการพิมพ์.

- วิชา สละชั่ว. (2548). ความพึงพอใจต่อการบริการทางการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขา เศรษฐศาสตร์). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วิทวัส รุ่งเรืองผล. (2546). เทคนิคการวัดความพึงพอใจของลูกค้า. นิตยสารการตลาด ฉบับที่ 45. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://www.marketeer.co.th/inside\\_detail.php?inside\\_id=2534](http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=2534). สืบค้น 17 พฤศจิกายน 2552.
- วารกรณ์ รัชตะวรรณ. (2539). ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการให้บริการของฝ่าย การเจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์หลักสูตรพัฒนา บริหารศาสตรมหาบัณฑิต โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 2009. อาร์วายทีไนน์. [ออนไลน์]. ได้จาก : <http://www.rvt9.com/s/bkp/612012>. สืบค้น 18 พฤศจิกายน 2552.
- สนทยา เขมวิรัตน์. (2548). ลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพัฒนวิชาการพระนคร ตามความคาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) : 87. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
- สนอง สุขแสวง และ อเนก มุ่งอ้อมกลาง. (2552). วิธีตรวจสอบร่องด่วนช่วยหโมและคนไข้ตัดสินใจในการสู้กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ เอ เอชหนึ่งเอ็นหนึ่ง ในเขตอีสานใต้ของไทย. นครราชสีมา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (อัดสำเนา)
- สุรที พรหมแสง. (2548). การรณรงค์เพื่อการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. แหล่งที่มา : ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection.
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. แนวทางการเขียนวิธีดำเนินการ. สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน. [ออนไลน์]. ได้จาก : <http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/text/Ch3Writing.doc>. สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2552.
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (2549). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่ออายุสมาชิกอินเทอร์เน็ต กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://ict.moph.go.th/project/evaluate/content/Output\\_satisfaction.pdf](http://ict.moph.go.th/project/evaluate/content/Output_satisfaction.pdf). สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2552.



- สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009. [ออนไลน์]. ได้จาก : [http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com\\_content&task=view&id=32212776&Itemid=24019](http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=32212776&Itemid=24019). สืบค้น 19 พฤศจิกายน 2552.
- อาทิตย์ ภูไพศาล. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อการบริการของผู้รับบริการ : กรณีศึกษาผู้รับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (ออนไลน์). วิทยานิพนธ์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. แหล่งที่มา : ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection.
- อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิษฐ์. (2541). การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ออนไลน์). รายงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. แหล่งที่มา : ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection.
- อุษณีย์ วรรณาลัย. วิชากระบวนการเรียนการสอนทางสุขภาพ. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. [ออนไลน์]. ได้จาก : <http://centered.pi.ac.th/elearning/lampang/mui/t3.htm>. สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2552.

ภาคผนวก ก

1. บันทึกเชิญผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินคุณภาพความเที่ยงตรง



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3040-2 โทรสาร 3042

ที่ ศธ 5602(8)/ ว.157

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไช้มุกด์

ด้วย งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำลังจัดทำกรวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี” โดยมี แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน เป็นที่ปรึกษาการวิจัย

ในการนี้ งานอนามัย ไคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

นางเนืองนิจ ฅ ลำปาง  
หัวหน้างานอนามัย

นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์  
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3040-2 โทรสาร 3042

ที่ ศธ 5602(8)/ ว.157

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย

เรียน อาจารย์ นพ.ประทุมทอง ยาทุม

ด้วย งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำลังจัดทำกรวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี” โดยมี แพทย์หญิงพยอม นุรณสิน เป็นที่ปรึกษาการวิจัย

ในการนี้ งานอนามัย ไคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

นางเนืองนิจ ฅ ลำปาง  
หัวหน้างานอนามัย

นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์  
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3040-2 โทรสาร 3042

ที่ ศร 5602(8)/ ว.157

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

ด้วย งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำลังจัดทำการวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี” โดยมี แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน เป็นที่ปรึกษาการวิจัย

ในการนี้ งานอนามัย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

นางเนืองนิจ ฅ ลำปาง  
หัวหน้างานอนามัย

นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์  
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา



บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3040-2 โทรสาร 3042

ที่ ศธ 5602(8)/ 1310

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย

เรียน อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทีน

ด้วย งานอนามัย ส่วนกิจการนักศึกษา ได้กำลังจัดทำกรวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี” โดยมี แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน เป็นที่ปรึกษาการวิจัย

ในการนี้ งานอนามัย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบคุณยิ่ง

นางเนืองนิจ ณ ลำปาง  
หัวหน้างานอนามัย

นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์  
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

**แบบประเมินคุณภาพความเที่ยงตรง**  
**ของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการการณรงค์ป้องกัน**  
**การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A (H1N1)**  
**ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**คำชี้แจง**

1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการการณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี 2 ส่วน ดังนี้
  - ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาทั่วไป
  - ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรค
2. กรุณาพิจารณาว่าคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่
  - ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับคำถาม ให้กาเครื่องหมาย (/) ในช่อง +1
  - ถ้าไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์สอดคล้องกับคำถาม ให้กาเครื่องหมาย (/) ในช่อง 0
  - ถ้าแน่ใจว่าจุดประสงค์ไม่สอดคล้องกับคำถาม ให้กาเครื่องหมาย (/) ในช่อง -1
3. นิยามศัพท์ โรค หมายถึง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A(H1N1)  
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

### ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาทั่วไป

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม	คำถาม	การพิจารณา		
		+1	0	-1
นักศึกษา สามารถบอก ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคได้ ถูกต้อง	ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคน้อยเพียงใด			
	มหาวิทยาลัยมีความสม่ำเสมอในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคนอกเหนือจากที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านรู้วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความรู้ในการป้องกันการติดต่อโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านรู้วิธีการปฏิบัติตัวหลังจากการได้รับเชื้อโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าวัคซีนไขหวัดใหญ่ในปัจจุบันสามารถป้องกันโรคได้มากน้อยเพียงใด			
	ท่านพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าผู้ป่วยเป็นโรคควรหยุดเรียน 7 วัน			
นักศึกษา สามารถบอก ได้ถึงความพึง พอใจต่อ มาตรการการ รณรงค์	ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคน้อยเพียงใด			
	บรรยากาศของการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทำให้ท่านมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด			
	ภาพลักษณ์ของการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยดีมากน้อยเพียงใด			



ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาทั่วไป (ต่อ)

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	คำถาม	การพิจารณา		
		+1	0	-1
นักศึกษาสามารถบอกได้ถึงความพึงพอใจต่อมาตรการการรณรงค์	ท่านเห็นด้วยกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าเชื้อโรคนี้อันตรายมากน้อยเพียงใด			
	ท่านกลัวการติดโรคน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความกลัวในการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในระลอกที่ 2 มากน้อยเพียงใด			
	ท่านคาดว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระลอกที่ 2 ได้ดีมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตจากโรคนี้อย่างมากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าโรคนี้อันตรายมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการคัดกรองโรคมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความพึงพอใจในการใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิตมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความมั่นใจในผลตรวจหาเชื้อโรคของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด			
ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีวัสดุทางการแพทย์เพียงพอในการให้บริการเมื่อเกิดการระบาดของโรคน้อยเพียงใด				
นักศึกษาสามารถบอกพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค	หากมีอาการ ไอ จาม หรือ มีน้ำมูก ท่านใส่หน้ากากอนามัยบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	หากมีอาการ ไข้หวัดท่านไปพบแพทย์บ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านดื่มน้ำร่วมแก้วเดียวกันกับเพื่อนบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความสามารถในการดูแลตัวเองเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคน้อยเพียงใด			

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาทั่วไป (ต่อ)

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม	คำถาม	การพิจารณา		
		+1	0	-1
นักศึกษา สามารถบอก พฤติกรรมที่ดี ในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกัน โรค	ท่านใช้แอลกอฮอล์เจดล้างมือบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านใช้สบู่ล้างมือบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านล้างมือแบบเป็นขั้นตอนตามการประชาสัมพันธ์บ่อยมาก น้อยเพียงใด			
	ท่านพักผ่อนไม่พอเพียงบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านแคะจมูกหรือตาบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านต้องไปในที่ที่มีผู้คนจำนวนมากบ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนบ่อย มากน้อยเพียงใด			
	ท่านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านออกกำลังกายต่อสัปดาห์บ่อยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคมกน้อยเพียงใด			

## ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาที่เคยป่วยเป็นโรค

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม	คำถาม	การพิจารณา		
		+1	0	-1
นักศึกษา สามารถบอก ได้ถึงความพึง พอใจในการ รับบริการคัด กรองโรค	ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่ มากน้อยเพียงใด			
	ท่านได้รับความรวดเร็วในการให้บริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่ มากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าการให้บริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่มีถูกต้องมากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าการให้บริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่มีความทันสมัยมาก น้อยเพียงใด			
	ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการคัดกรองไข้หวัดใหญ่มาก น้อยเพียงใด			
นักศึกษา สามารถบอกได้ ถึงความพึง พอใจในการรับ บริการ รักษาพยาบาล	ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด			
	ท่านได้รับความรวดเร็วในการให้บริการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด			
	ท่านคิดว่าการให้บริการรักษาพยาบาลมีความทันสมัยมากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด			
	ท่านได้รับการติดตามผลการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด			
	ท่านได้รับความรู้ในการดูแลตัวเองหลังการรับยามากน้อยเพียงใด			
	ท่านให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยจนครบระยะแพร่เชื้อ มากน้อยเพียงใด			
	ท่านมีความกลัวการติดเชื้อโรคอีกครั้งมากน้อยเพียงใด			

ข้อเสนอแนะ.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....)